
รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 4/๒๕60 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 
ณ ห้อง Trop.Med Club ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี ส่วนลานจอดรถยนต์ 

…………………………………… 
 
กรรมการที่เข้าประชุม  

1.ดร.สุรพล ย้ิมสําราญ    ประธานกรรมการ 
 2.รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ต้ังภักดี  กรรมการ 
 3.นางศิวพร ผ่านภูวงษ์    กรรมการ  
 4.นายพงษ์รุจน์ รัฐประเสรฐิ                            กรรมการ 
 5.นายธีระวัฒน์ แซซ่ือ    กรรมการ 
 6.นางสาวพุทรา  ชลสวัสด์ิ   กรรมการ 
 7.นางพิทยา พิรุณอมรพันธ์ุ   กรรมการ  
 8.นางสาวพนมเป็น อยู่แล้ว   กรรมการ นางสาวกมลทิพย์ พรหมดวง (แท น) 
 9. นายสุปัน นาสิงขัน    กรรมการ 
 10.นางสาวสาธนี อินอุ่นโชติ   กรรมการ 

11.นายสําเริง พรหมมงคล   กรรมการ     
12.นายคมชลชั ทวีเสนีย์พิชญ ์   กรรมการ 

 13.นายสัญญา มณีบุญยัง    กรรมการ 
 14.นายธีรวิทย์ ผ่านภูวงษ์   กรรมการ 
 15.นางภัทรภร วิเศษสิงห ์   กรรมการ 
 16.นายพีรพล ชูส่งแสง    กรรมการ 
 17.นางวัลยารัตน์ นาโคศิริ   กรรมการ 
 18.นายชาลี กริ่มใจ    กรรมการ 
 19.นายเสวก ชมมิ่ง    กรรมการและเลขานุการ     
 20.นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 21.นางสาวณัฏฐานีย์ คุณาบุตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 22.นางสาววชรสร เพ่งพิศ   นักอาชีวอนามัย  (ผู้เข้าร่วมการประชุม) 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม 
 ๑. นายวิทวัส ตันหยง    กรรมการ  

2. นายบุญสม นาคถนอม    กรรมการ                    
3. นางจารุฉัตต์ บุญนโชติ                                กรรมการ   
4. นายพานุมาศ ทุนฤทธิสา   กรรมการ 
5. นางสาวขวัญจิตต์ บุญหา   กรรมการ 
6. นายจิรภัทร คนเจน    กรรมการ 
7. นางสาวทิพรัตน์  เที่ยงตรงจิตต์   กรรมการ 
8. นายดํารงค์ บัญญัติศลิ    กรรมการ 
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9. นายวัลลภ ภักดี    กรรมการ 
  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.30 น. โดยมี ดร.สุรพล ย้ิมสําราญ ทําหน้าที่ประธานการประชุม และนายเสวก 
ชมมิ่ง ทําหน้าที่เลขานุการการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน 
1.1.1 นโยบายอนุรกัษพ์ลังงานและสิง่แวดล้อม 

ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมได้ดําเนินการ
เสนอร่าง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ซึ่งอ้างอิงจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลภายใต้การนํา
ของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เสนอให้คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อนพิจารณาลงนามร่างนโยบายดังกล่าว โดยได้
ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ได้นํานโยบายอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมไปติดไว้
ยังบอร์ดประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน บริเวณช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

: ที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ  
1.2.1 รายงานการจัดการพลังงานภายใน 
 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานอํานวยการกลาง สํานักงานคณบดี ได้ดําเนินการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงานภายใน ไปได้ 7 ขั้นตอนแล้ว โดย ผศ.เกศินี บูชาชาติ ประธานคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ได้ดําเนินการสํารวจโดยใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พบว่า ยังติดขัดด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
 : มติที่ประชุม เห็นสมควร ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้มีประสิทธิผลต่อไป 
1.2.2 สถิติค่าพลังงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เน่ืองด้วย นโยบายของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มีความ
ประสงค์ให้งานอํานวยการกลางดําเนินการประชาสัมพันธ์สถิติค่าพลังงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนผ่านทาง
ไลน์ของคณะฯ แทนการใช้กระดาษติดบริเวณลิฟต์ของแต่ละอาคาร เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ 
 : มติที่ประชุม เห็นสมควร ดําเนินการประชาสัมพันธ์สถิติค่าพลังงานของคณะฯ ผ่านทางไลน์ของ
คณะฯ และทางจุลสารแทน 
 : ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 17 บรรทัดที่ 19 บรรทัดที่ 21 และบรรทัดที่ 24 โดยแก้ไข 7/11 เป็น 7-
eleven 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 รายงานการจัดการพลังงานประจําปีงบประมาณ 2559   
 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หน่วยซ่อมบํารุง สังกัดงานอํานวยการกลาง สํานักงาน
คณบดี ได้จัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําปีงบประมาณ 2559 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

: ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2 โครงการคัดแยกขยะ 
 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทีมงานโครงการคัดแยกขยะ ได้ดําเนินการหารือถึงการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดหาถังขยะภายในเดือนมีนาคม 2560 อีกทั้ง จะ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีกิจกรรมประกวดคําขวัญ หากชนะการประกวดจะนําคําขวัญดังกล่าวมา
ติดต้ังไว้ ยังบริ เวณบนถังขยะ พร้อมจัดให้มีการอบรมการคัดแยกขยะให้กับบุคลากรภายในคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 : ที่ประชุมรับทราบ 
3.3 การปรับปรุงโรงพักขยะ  
 นายเสวก ชมมิ่ง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานอํานวยการกลาง สํานักงานคณบดี ได้ปรับปรุงโรงพักขยะ
โดยดําเนินการทําระบบรางใหม่ เติมอากาศจากภายนอกเข้าไปบริเวณด้านในโรงพักขยะมาหขึ้น ซึ่งใกล้
ดําเนินการแล้วเสร็จ   
 : ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 โครงการ MU Energy Awards  

ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาว่า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
มีบันทึกข้อความท่ี ศธ 0517.0125/00520 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง เชิญชวนส่วนงานประกวด
โครงการ MU Energy Awards 2017 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือชิงเงินรางวัลในการประกวดมูลค่ากว่า 150,000 บาท โดยขอให้ส่งใบสมัคร
ภายใน 31 มีนาคม 2560  

มติที่ประชุม : เห็นสมควรเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมดังกล่าว 
4.2 โครงการภาครัฐเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ของกระทรวงพลังงาน 
 ดร.สุรพล ย้ิมสําราญ ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ดําเนินการเข้าร่วม
โครงการภาครัฐเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ส่งไปยังกระทรวงพลังงาน เพ่ือของบประมาณในการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศที่อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี จํานวน 257 เครื่อง สําหรับอาคารจําลอง หะริณสุต 
อาคารสันต์ศิริ ศรมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี และอาคารตระหนักจิต หะริณสุต โดยทางกระทรวง
พลังงานจะออกงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก ร้อยละ 70 และหน่วยงานท่ีส่งเข้าประกวดออก
งบประมาณร้อยละ 30  

: ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 เว็บไซต์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เน่ืองด้วย คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และนโยบายอนุรักษ์พลังงาน จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันโดยขอมอบหมายให้ น.ส. สุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุล เป็นผู้ดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์  
 มติที่ประชุม : เห็นสมควรขอมอบหมายให้ น.ส. สุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุล เป็นผู้ดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าว  
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5.2 โปสเตอร์นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานสื่อสารองค์กรได้ดําเนินการออกแบบโปสเตอร์
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือติดไว้ยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 มติที่ประชุม : เห็นสมควร จัดทําโปสเตอร์นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย เพ่ือให้บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
5.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เน่ืองด้วย คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มีกําหนดการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรคณะฯ ตระหนักถึงการลดใช้
พลังงานภายในคณะฯ จึงขอเสนอให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก การ
คัดแยกขยะ และ TM Light Out ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ โดยจัดแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
  1. รศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี  
  2. ดร.สุรพล ย้ิมสําราญ 
  3. นายเสวก ชมมิ่งและนางศิวพร ผ่านภูวงษ์ 
 มติที่ประชุม : เห็นสมควร ดําเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว 
โดยจัดแบ่งกลุ่ม ดังน้ี 
  1. รศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี  
   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี ช้ัน 1-7 
   ส่วนวิทยบริการ ช้ัน 3-4 
   อาคารจําลอง หะริณสุต ช้ัน 1-11 
  2. ดร.สุรพล ย้ิมสําราญ 
   อาคารราชนครินทร์ ช้ัน 1- 16 ยกเว้น ช้ัน 4 
   อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ช้ัน 1-2 และ 4 
  3. นายเสวก ชมมิ่งและนางศิวพร ผ่านภูวงษ์ 
   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งปฏิบัติการ) ช้ัน 2-12 
   อาคารตระหนักจิต หะริณสุต ช้ัน 2-8 
   อาคารสันต์ศิริ ศรมณี ช้ัน 2-4 และ ช้ัน 8-9  
 โดยจัดแบ่งสมาชิกประมาณ 10 คน โดยแต่ละกลุ่มขอให้มีผู้แทนครบทั้ง 3 โครงการ 
5.4 โครงการลดใช้ถุงพลาสติก 
 นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการออกแบบกล่องบรรจุ
ถุงพลาสติก พร้อมระบุข้อความ TropMed Every Day Say No เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ได้ประสานงาน
กับ 7-eleven เพ่ือหารือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 : ที่ประชุมรับทราบ 
5.5 การแต่งกายสําหรับปฏิบัติงานนําขยะมูลฝอยไปทิ้งยังโรงพักขยะ 
 นางพิทยา พิรุณอมรพันธ์ุ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการสํารวจการแต่งกายสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานนํา
ขยะมูลฝอยไปทิ้งยังโรงพักขยะ พบว่า มีบางหน่วยงานยังไม่ให้ความร่วมมือในการแต่งกายเพ่ือปฏิบัติงาน



๕ 
 

ดังกล่าว จึงขอเสนอให้แจ้งไปยังหน่วยงานเพ่ือขอความร่วมมือในการแต่งกายให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้ปฏิบัติงานนําขยะมูลฝอยไปทิ้ง และถูกต้องตามมาตรฐานของโรงพยาบาล 
 มติที่ประชุม : เห็นสมควรจัดทําบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เพ่ือสํารวจถึงสาเหตุการไม่แต่งกายให้ถูกต้องในการปฏิบัติงานนําขยะมูลฝอยไปทิ้งยังโรงพักขยะ พร้อมให้แจ้ง
ความประสงค์กลับมายังงานอํานวยการกลาง สํานักงานคณบดี 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
    (ณัฏฐานีย์ คุณาบุตร)          (นายเสวก ชมมิ่ง)   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


